

Họp Mặt AHCC Nam Ca-li

LÊ KHẮC TRÍ

Sở khí tượng tiên đoán thời tiết thường thì đúng, nhưng hôm Chúa Nhật 23-1-94 vừa qua ở Nam Cali, họ đoán là mưa mà lại nắng àm 70 độ, nên buổi tiệc tất niên AHCC được đông đúc. Ban PT. thường hay đoán sai số AH tham dự các buổi họp mặt, nhưng kỳ này lại bói gần đúng: dự trừ 12 bàn, bà con đến 110 người. Đoán sai cũng tai hại, như Tết năm ngoái đặt 12 bàn, gặp ngày trời mưa, bà con đến chưa đủ 9 bàn, phải chung đủ cho nhà hàng. Kỳ tiếp phi hành gia Engène Trịnh và AH ảo thuật gia Nguyễn Thành Thiệt, dự trừ 180 người thì bà con lại đến trên 220, phải năn nỉ nhà hàng đặt thêm bàn ... Làm sao bây giờ, thư mời gửi đi trước một tháng, không ai trả lời trả vốn gì hết, nên chỉ có cách là “bói đại” số người, và tìm nhà hàng nào chịu nhận với điều kiện là thêm hay bớt vài ba bàn cũng không sao. Và năm nay chính tôi đã làm như thế, nên rất yên tâm.

Trở lại bữa tiệc Tất niên, năm nay có một số đông anh chị em mới đến từ Việt Nam, một số thân hữu, từ San Jose đến, có anh chị Nguyễn Tư Tùng - không một chương trình nào cho buổi họp mặt, sau một giờ hàn huyên thăm hỏi nhau, bữa tiệc bắt đầu với vài lời giới thiệu của A

H Lê Khắc Trí, giới thiệu một số AH hiện diện, giới thiệu AH Lê Văn Quế, người đã tích cực lo cho LT cũng như các buổi họp mặt hai năm qua, đã làm mọi việc rất chu đáo. Anh Quế đã ngoại thất tuần nhưng rất sốt sắng trong các sinh hoạt của cộng đồng, năm vừa qua anh được thị xã Santa Ana tuyên dương là người đã hoạt động rất tích cực trong các công tác xã hội ở địa phương. Ngoài ra anh lại là rường cột của tổ chức công bình Nam Cali, hai ba gánh nặng trên vai mà lúc nào cũng vui vẻ, không nề hà khó nhọc. AH hoan nghênh nhiệt liệt anh Quế sau những lời giới thiệu trên.

AH Thí cũng nói qua về LT Xuân (số 62) với những đặc điểm: nhiều trang (100) nhiều bài vở có giá trị, hình ảnh rõ nhờ “chịu chi” thêm để nhà in làm đẹp hơn và cũng nhờ các AH, “phó nhòm” gần như chuyên nghiệp. Hình bìa gợi cho chúng ta một thời “vàng son” của nền đệ nhất Cộng Hòa với hồ Vị Thanh của tỉnh Chương Thiện ... Ban PT Nam Cali, mần “nhiệm kỳ” lo cho LT, ghi nhận sự ủng hộ tích cực của anh chị em khắp nơi, đó là

sức mạnh để duy trì LT và mong rằng sự tiếp tay ấy càng mạnh mẽ để giúp BPT Bắc Cali phát hành LT phong phú hơn.

Tiếp theo AH Nguyễn Tấn Thọ (từ S. Diego) nhắc lại thành tích tốt đẹp của tờ nội san Công Chánh trong 19 năm qua, ít thấy có một hội đoàn nào duy trì và phát triển được tờ báo của mình lâu dài và đều đặn như vậy. AH Thọ nói: “Trong lúc LT tuyên dương nhiều AH đã đóng góp công sức cho tập thể AHCC mà không nói đến AH Lê Khắc Thí, là một thiếu sót mà tôi xin bỏ khuyết, hôm nay thay mặt cho các AH, tôi xin tuyên dương AH Thí đã trực tiếp hay gián tiếp lo cho LT được duy trì và phát triển tốt đẹp trong 19 năm lưa và xây dựng tình AH khắp năm châu có được kết quả như ngày hôm nay. Ngoài ra theo đề nghị của một số anh chị em là hè sắp tới, San Diego phụ trách tổ chức Picnic để anh chị em có dịp thăm vùng thắng cảnh này. Anh Thọ, sau khi hỏi ý kiến anh em San Diego (anh Cừ, Chuyên, Chương, Khang ...) đã nhận lời và sẽ xin thông báo sau ngày giờ, địa điểm Picnic.

-- Một số AH vùng mới bị động đất hôm 17/1/94 là anh em Phan Tac On ở Granada Hills, được giới thiệu để lại cảm tưởng và sự thiệt hại của ngôi nhà anh như thế nào, anh On nói, sau một tuần lễ, anh cũng chưa liên lạc được với cơ quan cứu trợ để xin trợ cấp vì nạn nhân đông, các đường giầy liên lạc đều bị kẹt ...

-- Anh Nghiêm Phú Phát, từ Việt Nam mới qua gần đây cũng được mời lên nói về những thời gian anh bị kẹt lại bên nhà, những hoạt động trong và ngoài ngành Công Chánh của anh em, anh Phát là một AH rất hoạt động ngày xưa, nay cũng sẵn sàng tham gia sinh hoạt AH, nếu có cơ hội.

Theo tình hình chung của AH các địa phương khắp năm châu, những năm gần đây, chúng ta nhận thấy số AH quan tâm đến sinh hoạt AHCC, quan tâm đến LT ở mức khá cao (76% AH ủng hộ LT hai năm 92 và 93). Trong số 621 AH trong danh sách, 473 AH liên lạc đóng góp bài vở, tài chánh cho LT, 148 AH vì một lý do nào đó, mất liên lạc. Những con số trên rất đáng khích lệ và cũng là một yếu tố để chúng ta có thể tiên đoán “hậu vận” của LT còn tươi sáng nhiều năm nữa, ít ra cũng qua đến thế kỷ 21, một mốc thời gian quan trọng (năm 2000) mà nhiều người tin tưởng ở một sự đổi mới tốt đẹp cho quê hương.

Sau hơn ba giờ họp mặt vui nhộn và thưởng thức một tiệc thịnh soạn như một tiệc cưới (theo mấy chị mấy bà nhận xét), trước khi ra về, anh chị em chúc nhau một năm mới an khang, thịnh vượng và đã ủng hộ LT, quỹ Phân ưu trên 1000 USD.